


กรมทางหลวงชนบทร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
และบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด ได้ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ครั้งท่ี 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมส ารวจออกแบบ
สะพานข้ามคลองสาครและถนนต่อเช่ือม อ.ท่าแพ จ.สตูล เพื่อน าเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
รูปแบบการพัฒนาโครงการ รวมทั้งร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2 บ้านสาคร ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจากนายสมฤกษ์ 
เตพิระยะกุล ปลัดอ าเภอท่าแพ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับ
ผลกระทบ ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน 
สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 251 คน

ท้ังนี้  ผู้ เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การประชุม คณะผู้ศึกษาจะน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันจะน าไปสู่การด าเนินโครงการที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยที่สุดต่อไป 

ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและน าไปพิจารณาประกอบการศึกษา

ด้านวิศวกรรม

1. ขอให้กรมทางหลวงชนบทช่วยผลักดันให้โครงการสามารถเกิดขึ้นได้จริง 1. กรมทางหลวงชนบทรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษาเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่และเกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อไป

2. เสนอให้ออกแบบให้มีจุดตกปลาลาม่า ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 2. กรมทางหลวงชนบทรับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ของการออกแบบให้มี
จุดตกปลาลามา่ ทั้งน้ีต้องค านึงถึงความปลอดภัยร่วมด้วยเช่นกัน

3. เสนอให้ออกแบบจุดชมวิวบนสะพานเพื่อช่วยสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่

3. กรมทางหลวงชนบทและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาออกแบบสะพาน
ตามความเหมาะสมต่อไป

4. เหตุใดจึงไม่สามารถก่อสร้างสะพานข้ามคลองสาครได้โดยทันที 4. จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการ พบว่า แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 ท าให้โครงการเข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสนอให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนก่อสร้างโครงการ

5. เสนอให้ก่อสร้างสะพานโครงการ โดยส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด 5. กรมทางหลวงชนบทจะด าเนินการก่อสร้างสะพานโครงการ โดยส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
น้อยที่สุด

ความคิดเห็นของการพัฒนาโครงการจากแบบสอบถาม
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ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 129 คน

นายสมฤกษ์ เตพิระยะกุล ปลัดอ าเภอท่าแพ 
ประธานเปิดการประชุม

นายกชมน สมชัย ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท 
มอบของท่ีระลึก

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพท่ีระลึก
ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง
รายละเอียดโครงการ
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ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง
รายละเอียดโครงการ




